

# Phiên chất vấn đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, “đúng” và “trúng”

18:00 12/11/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Đó là khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trong phát biểu kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều 12/11.**

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sau 2 ngày làm việc nghiêm túc và trách nhiệm cao, với tinh thần đổi mới, đồng hành cùng với Chính phủ, cùng các cơ quan, tổ chức trong cả hệ thống chính trị, quyết tâm vượt qua các khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và những năm tiếp theo, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15 đối với 3 nhóm vấn đề thuộc trách nhiệm chính của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đã có 136 lượt đại biểu chất vấn, 18 lượt đại biểu tranh luận, còn 80 đại biểu đăng ký phát biểu nhưng chưa được phát biểu do hết thời gian. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thay mặt Chính phủ báo cáo, giải trình, làm rõ thêm về những vấn đề thuộc trách nhiệm điều hành của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội. Cùng tham gia trả lời chất vấn có: Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên.

“Qua phiên chất vấn tại kỳ họp cho thấy, các nội dung chất vấn đã đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, “đúng” và “trúng” những vấn đề cử tri, Nhân dân cả nước và các vị đại biểu Quốc hội quan tâm; tiếp tục khẳng định đây là hình thức giám sát tối cao trực tiếp, hiệu quả của Quốc hội”, Chủ tịch Quốc hội nói.



*Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.*

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, “các vị đại biểu Quốc hội qua thực tiễn hoạt động đã nắm chắc tình hình, nghiên cứu kỹ các báo cáo, nêu vấn đề, cũng như tranh luận ngắn gọn, rõ ràng, với những câu hỏi cụ thể như: quan điểm thế nào, khi nào thực hiện, khi nào xong, tại sao chậm, giải pháp thế nào, trách nhiệm ở đâu. Nội dung các câu hỏi cơ bản trong phạm vi chất vấn và đã có nhiều đại biểu được chất vấn. Các đại biểu Quốc hội đã thẳng thắn nêu nhiều vấn đề như vậy với mong muốn Chính phủ, các Bộ, ngành tiếp tục có các giải pháp kịp thời, hiệu quả hơn”.

Các Bộ trưởng, trưởng ngành đã thể hiện trách nhiệm cao, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ và thực trạng của ngành, lĩnh vực phụ trách, trả lời rõ nhiều vấn đề khó, phức tạp, thẳng thắn, không né tránh, giải trình làm rõ nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội nêu; đồng thời đề ra nhiều giải pháp khắc phục hạn chế trong thời gian tới.

Có một điểm chung mà các thành viên Chính phủ nhắc nhiều lần trong phiên chất vấn lần này là: Trân trọng cảm ơn, nghiêm túc tiếp thu, nhận trách nhiệm cá nhân, sẽ quyết tâm thực hiện, và tha thiết mong các cơ quan, các địa phương vào cuộc mạnh mẽ cùng Chính phủ, Bộ, ngành. Tôi nêu như vậy để thấy rằng: các Bộ trưởng, trưởng ngành luôn thể hiện sự nghiêm túc, cầu thị, nỗ lực

trong thực hiện chức trách được giao.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, các nội dung cụ thể đã được kết luận tại 03 phiên chất vấn đối với từng lĩnh vực. Trên cơ sở chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội và trả lời của các thành viên Chính phủ, Trưởng ngành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan chuẩn bị dự thảo nghị quyết, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại phiên bế mạc của kỳ họp này.

Phiên chất vấn đã thành công tốt đẹp với những cam kết mạnh mẽ trong chỉ đạo, quản lý, điều hành; đề nghị các Bộ trưởng, Trưởng ngành với tinh thần “nói đi đôi với làm và làm ngay”, phát huy những kết quả đạt được, khẩn trương khắc phục những hạn chế, vướng mắc, có giải pháp mới để thực hiện hiệu quả hơn các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội đã tích cực tham gia chất vấn với nhiều ý kiến thẳng thắn, thiết thực, xuất phát từ thực tiễn; trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ đã có sự chuẩn bị chu đáo, trực tiếp trả lời chất vấn, giải trình làm rõ thêm các vấn đề liên quan; trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị khách quý đã dành thời gian tham dự; trân trọng cảm ơn cử tri và Nhân dân cả nước đã quan tâm theo dõi, giám sát hoạt động của Quốc hội; trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí đã tổ chức đưa tin kịp thời, đầy đủ diễn biến phiên họp.

**Lan Chi**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/phien-chat-van-dap-ung-duoc-yeu-cau-thuc-tien-%E2%80%9Cdung%E2%80%9D-va-%E2%80%9Ctrung%E2%80%9D>